



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘

เรื่อง ขอบเขตภารกิจในการบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนาารมณ์ และวัตถุประสงค์ แห่งมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงกำหนดขอบเขตภารกิจในการบริหารจัดการแบบในกำกับของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ เป็นส่วนงานภายในกำกับที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการบริหารจัดการแบบในกำกับ เพื่อให้มีความคล่องตัว ดำเนินงานพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมุ่งเน้นแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหรืองานพันธกิจสัมพันธ์อื่นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตต์ แพร่ น่าน ฯลฯ ภายใต้ชื่อคลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หรือโครงการอื่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ โดยให้มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้ทรัพยากรและตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถมีแผนธุรกิจเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ศักยภาพของบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพยากรในการดำเนินงานตามพันธกิจที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้”

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศขอบเขตภารกิจในการบริหารจัดการแบบในกำกับของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้ที่สนใจสมัครหรือผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘



(นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี